



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งเลขที่และสังกัดเดิมที่ครองอยู่ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. และคำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ๒๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.

บัดนี้ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้โปรดพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งเลขที่และสังกัดเดิมที่ครองอยู่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ จำนวน ๔ ราย พร้อมเค้าโครงเรื่องผลงานที่ส่งประเมิน รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ จัดทำรายละเอียดเอกสารผลงานประกอบการประเมินผลงาน จำนวน ๕ เล่ม (ฉบับจริง ๑ เล่ม และสำเนา ๔ เล่ม) ตามคู่มือการประเมินบุคคลและผลงานในการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โดยต้องเป็นผลงานที่ได้นำเสนอเค้าโครงเรื่องต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไว้แล้ว ตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้จัดส่งผลงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่มีประกาศ หากละเอียดเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในกำหนด ให้ถือว่าผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ สมครใจยินยอมไม่ประสงค์เข้ารับการประเมินดังกล่าว

อนึ่ง หากมีผู้ใดประสงค์ทักท้วงผลงาน และข้อเสนอแนวคิดของผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ขอให้แจ้งสำนักงาน ป.ป.ท. โดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่อไป แต่หากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือมีเจตนาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ผู้ทักท้วงจะถูกดำเนินการทางวินัยตามที่เห็นสมควร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายภูมิวิศาล เกษมสุข)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปริญญาตรี ระดับชำนาญการ
(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ขอรับ การประเมิน	ผลงานที่ผ่านมา จำนวน ๒ เรื่อง	ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ	สัดส่วนของผลงาน		ผลงานที่แสดงถึงแนวคิดพัฒนางาน จำนวน ๑ เรื่อง
					สัดส่วน เฉพาะตน	สัดส่วนของ ผู้ร่วมดำเนินการ	
๑	นางสาวฐิษานันท์ มากรักษ์	นักสืบสอบสวนสวนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๒ กลุ่มงานบริหารติดตามคดี กองบริหารคดี	๑.การจัดทำสารบัญช้อมูลคดีและสถิติเกี่ยวกับกร ดำเนินคดีในชั้นพนักงานอัยการและศาล ๒.การจัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับกรดำเนินกร ทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยชี้มูลความผิดวินัย	๑ ก.ค. ๖๓ - ๑ ต.ค. ๖๕ (๒ ปี ๓ เดือน)	๑๐๐%	ไม่มี	แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีการวินิจฉัยชี้มูลและศาลได้มีคำพิพากษา ถึงที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
๒	นายสัมพันธ์ พงษ์ประเสริฐ	นักสืบสอบสวนสวนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๓ กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต กระทรวงด้านความมั่นคง ๒ กองปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ ๑	๑.การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี นายช่างโยธากุโส ในฐานะหัวหน้าผู้ควบคุมงานในโครงการก่อสร้างสถานี ตำรวจ ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ เรียกรับ เงินจากผู้รับจ้าง ๒.การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ รับรองเป็นหลักฐานว่าได้ตรวจรับไม่เสกกลม ครบถ้วนตามสัญญาอันเป็นความเท็จ	๒๕ ธ.ค. ๖๔ - ๑๒ ก.ย. ๖๕ (๘ เดือน)	๘๐%	๑. นายวิชัย เตชะเกิดกมล ๑๐% ๒. นายพงษ์พันธ์ ดีปธัง ๑๐%	การจัดทำคู่มือการขยายระยะเวลาดำเนินการ เรื่องกล่าวหาที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

๖๕

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ขอรับ การประเมิน	ผลงานที่ผ่านมา จำนวน ๒ เรื่อง	ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ	สัดส่วนของผลงาน		ผลงานที่แสดงถึงแนวคิดพัฒนางาน จำนวน ๑ เรื่อง
					สัดส่วน เฉพาะตน	สัดส่วนของ ผู้ร่วมดำเนินงาน	
๓	นางอิงลักษณ์ ร่างเล็ก	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๒ กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ ๓ สำนักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ เขต ๒	๑.การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เรื่องที่ ๒๐๙๙/๒๕๖๔ กรณี กล่าวหาว่ามีการทุจริต ในการดำเนินโครงการก่อสร้างประตูดงบายน้ำ (ปตร.) แยกกลางคลองบางพลอง และโครงการก่อสร้างประตู ระบายน้ำ (ปตร.) แยกปลายคลองบางพลอง ๒.การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เรื่องที่ ๐๐๑๙/๒๕๖๕ กรณี กล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรศรีราชา กับพวกรวม ๔ คน เรียกรับ เงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท เพื่อแลกกับการปล่อยตัว ไม่ดำเนินคดี	๑๗ พ.ศ. ๖๔ - ๓ ก.พ. ๖๕ (๘ เดือน)	๙๐%	พ.ต.ท. ภาวิชัยพร วิศิษย์รณานนท์ ๑๐% พ.ต.ท. ภาวิชัยพร วิศิษย์รณานนท์ ๑๐%	แนวทางการกันบุคคลไว้เป็นพยานและการใช้ มาตรการคุ้มครองพยาน กรณีเจ้าพนักงานเรียกรับ สินบน
๔	นายจิตรกร จะตุแทน	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๗ กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ ๑ สำนักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ เขต ๒	๑.การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เรื่องที่ ๐๕๒๐/๒๕๖๔ กรณี กล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา เรียกรับเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อแลกกับการปล่อยตัวแรงงาน ต่างด้าวชาวกัมพูชา ๒.การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน คอตช. เลขที่ ศ.๐๓๙๒/๒๕๖๖ กรณี เจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัด สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรียกรับเงิน เพื่อดำเนินการหรืออำนวยความสะดวกในการแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประชุมชมชน ชายฝั่งจากการดำเนินโครงการพัฒนาทำเรือ อุตสาหกรรมมาตพุด ระยะที่ ๓	๒๑ ธ.ค. ๖๔ - ๒๕ พ.ย. ๖๕ (๑๑ เดือน)	๑๐๐%	ไม่มี	หลักเกณฑ์และวิธีการในการมอบหมายสำนวนคดี
				๑๐ มี.ค. ๖๖ - ๑๘ ส.ค. ๖๖ (๕ เดือน)	๑๐๐%	ไม่มี	

๖๕

จำนวน ๔ ราย